

กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557

องค์ประกอบ		ผู้รับผิดชอบหลัก		ผู้กำกับดูแลระดับคณะ	
		หลักสูตร สพบ	หลักสูตร บัณฑิต		
1.การกำกับมาตรฐาน					
1	1.1	การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	ประธานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.บัณฑิต					
2	2.1	คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	นางอ้อยทิพย์ ถานันตะ	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3	2.2	การดำเนินงานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา			
		(ปริญญาตรี) การได้ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ (บัณฑิตศึกษา) ผลงานของนักศึกษาโท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
				นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3.นักศึกษา					
4	3.1	การรับนักศึกษา			
		การรับนักศึกษา	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	นางอ้อยทิพย์ ถานันตะ	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5	3.2	การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา			
		การควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว นักศึกษาระดับปริญญาตรี	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์ นางอ้อยทิพย์ ถานันตะ	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
		การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา		นางสาวชนิดา ชำอินทร์	ผู้ช่วย/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	นางอ้อยทิพย์ ถานันตะ นาย สิทธิพร กาบบัวลอย	นางสาวชนิดา ชำอินทร์ สิทธิพร กาบบัวลอย	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
6	3.3	ผลที่เกิดกับนักศึกษา			
		การคงอยู่ของนักศึกษา	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การสำเร็จการศึกษา	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา	นางอ้อยทิพย์ ถานันตะ	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4.อาจารย์					
7	4.1	การบริหารและพัฒนาอาจารย์			
		การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
		การบริหารอาจารย์	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
		การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
8	4.2	คุณภาพอาจารย์			
		ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปัญญาเอก	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
		ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการ	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
		ผลงานวิชาการอาจารย์	นางสุดารัตน์ บัวทวน	นางสุดารัตน์ บัวทวน	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการฯ

จุดประสงค์		ผู้รับผิดชอบหลัก		ผู้ว่าจ้างและระดับคณะ	
		จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ ได้รับการอ้างอิง	นางสุดารัตน์ บัวทวน	นางสุดารัตน์ บัวทวน	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการฯ
9	4.3	ผลที่เกิดกับอาจารย์			
		อัตราการคงอยู่ของอาจารย์	นางสาวอัญชรินทร์ อุ้นไธสง	นางสาวอัญชรินทร์ อุ้นไธสง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
		ความพึงพอใจของอาจารย์	นางสาวอัญชรินทร์ อุ้นไธสง	นางสาวอัญชรินทร์ อุ้นไธสง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน					
10	5.1	สาระของรายวิชาในหลักสูตร			
		หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ สาขานั้นๆ	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน ระดับบัณฑิตศึกษา		นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
11	5.2	การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน			
		การพิจารณากำหนดผู้สอน	นางรัศมณีย์ ใจไวยธนา	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4	นางรัศมณีย์ ใจไวยธนา	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา		นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การกำกับกระบวนการเรียนการสอน	นางรัศมณีย์ ใจไวยธนา	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี	นางรัศมณีย์ ใจไวยธนา นางสาวชนิดา ชำอินทร์	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี	นางสุดารัตน์ บัวทวนนาง ทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	นางสุดารัตน์ บัวทวน	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการ ค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน		นางสาวชนิดา ชำอินทร์	ผู้ช่วย/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		
12	5.3	การประเมินผู้เรียน			
		การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	นางอ้อยทิพย์ ถานันตะ	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
		การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	นางรัศมณีย์ ใจไวยธนา	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การกำกับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)	นางรัศมณีย์ ใจไวยธนา นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
		การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ บัณฑิตศึกษา		นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
13	5.4	ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์	นางสาวชนิดา ชำอินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้					
14	6.1	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	นางยุพดี เจริญสว่าง	นางยุพดี เจริญสว่าง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร

องค์ประกอบ		ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ดำเนินงานระดับคณะ
ตัวชี้วัดระดับคณะและสถาบัน			
1.การผลิตบัณฑิต			
15	1.1	การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม	นางสาวณัฐภาพ เสขัง
16	1.2	อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง
17	1.3	อาจารย์ ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง
18	1.4	จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	นายสมัย แข็งขันต์
19	1.5	การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี	นางอ้อยทิพย์ ถานันตะ
20	1.6	กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี	นางอ้อยทิพย์ ถานันตะ
2.การวิจัย			
21	2.1	ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	นางสุดารัตน์ บัวทวน
22	2.2	เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์	นางสุดารัตน์ บัวทวน
23	2.3	ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย	นางสุดารัตน์ บัวทวน
3.การบริการวิชาการ			
24	3.1	การบริการวิชาการ	นางสุดารัตน์ บัวทวน น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์
4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			
25	4.1	ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์
5.การบริหารจัดการ			
26	5.1	การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ที่ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ	นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ นายสมัย แข็งขันต์ นางพัชรียา คนชาญ นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง นางสาวณัฐภาพ เสขัง
27	5.2	ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร	นางทักษ์ภรณ์ ตาละลักษณ์ นางสาวชนิดา ชำอินทร์